

ชื่อหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสבודี้ชาย,กระเป๋าสตางค์แบบพับ,กระเป๋าสตางค์แบบยาว)

จำนวน ๓๕ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

+++++

ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี ๒๕๖๖ มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการและอาชีพ เฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาในสังกัดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต จึงจัดวิชาชีพโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบชั้นเรียน ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา อาชีพเพื่อการมีงานทำ กำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ๕ ด้าน ได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

๒. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพทั้งถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปรี๊ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

๓. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๔. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมาย

๑. ผู้เรียนเห็นช่องทางในการนำไปประกอบอาชีพ

๒. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสבודี้ชาย,กระเป๋าสตางค์แบบพับ,กระเป๋าสตางค์แบบยาว)

๓. เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ หรือเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว หรือต่อยอดอาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ

๒. ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

หลักสูตรจัดการพัฒนาอาชีพ (รูปแบบชั้นเรียน ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓๕ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๕ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว)

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	อุปกรณ์การฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว)และการเตรียมวัสดุ	- มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว)	- อุปกรณ์และการฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) อุปกรณ์ - กรรไกร , คัตเตอร์ - เข็ม - ที่เจาะ - ค้อน วัสดุการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง (โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) ๑. เศษหนังแท้ ๔ กิโลกรัม ๒. แท่งไมโครไฟเบอร์ ๓ หลา ๓. ตัวปรับระดับ ๑๓ ชุด ๔. ไกรปิ่น ๑๓ ตัว ๕. เชือกเทียน ๑ ม้วน ๖. กระดุมแม่เหล็ก ๑ ห่อ ๗. พวงกุญแจ ๑ ห่อ ๘. หมุดย้า เบอร์ ๗ ๑ ห่อ ๙. หมุดย้า เบอร์ ๘ ๑ ห่อ ๑๐. กาว ๒ หน้า ๒ ม้วน	- วิทยากรบรรยายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) และเทคนิคการเลือกใช้วัสดุการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง (โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) - วิทยากรบรรยายขั้นตอนและเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) ในแต่ละขั้นตอน	๒ ชั่วโมง.	
๒	การทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว)	๑.เพื่อให้ผู้เรียนความรู้พื้นฐานด้านการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว)	ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง (โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์,กระเป๋ายาว) ๑ นำเศษหนังมาทากาว ตรงบริเวณริมแล้วนำไปติดกับริมหนังอีกแผ่นหนึ่งแล้วทิ้งไว้ให้กาวแห้ง ๒. นำแพทเทิร์นกระเป๋ามาวางบนหนังที่เตรียมไว้ แล้วใช้ปากกาเขียนหนัง วาดไปตามแพทเทิร์น	-วิทยากรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง (โครสบอร์ดี่ชาย,กระเป๋าตางค์แบบพับ,กระเป๋าตางค์แบบยาว) แบบต่างๆพร้อมกับการตอบข้อสงสัย		๓๐ ชั่วโมง

		<p>สตางค์แบบ ยาว)</p> <p>๒.สามารถทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(ครอสบอดีชาย, กระเป๋า สตางค์แบบพับ, กระเป๋า สตางค์แบบ ยาว) ได้</p>	<p>๓. ใช้ตัวเจาะหนัง เจาะตาม บริเวณริม ที่ติดกาวไว้ ทั้งสองฝั่ง โดย ห่างจากริม ประมาณ ครึ่งเซนติเมตร</p> <p>๔. นำซีปมาติดเข้ากับกระเป๋า ส่วนหน้า นำเชือกเทียนมาเย็บ เข็ม แล้วนำมาเย็บไขว้กันไปมาตาม รอยที่ได้เจาะไว้</p> <p>๕. ใช้กรรไกร หรือคัตเตอร์ ตัดหนัง ตัดไปตามแบบที่วาดไว้</p> <p>๖. ใช้ตัวเจาะหนัง เจาะตาม บริเวณริม ที่ติดกาวไว้ ทั้งสองฝั่ง โดย ห่างจากริม ประมาณ ครึ่งเซนติเมตร</p> <p>๗. ใช้แกนพลาสติก วางตรงกลาง ของกระเป๋าทั้งสองชั้น แล้วใช้เข็มเย็บ ตามรอยโดยไขว้กันไปมา</p>	ระหว่างการเรียนรู้ การสอน		
๓	การจัดการและ การจำหน่าย	- แสวงหา เทคนิคการ จัดการและ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และ การมีคุณธรรม ในการประกอบ บาชีพ	- การจัดการและการจำหน่าย - การบรรจุภัณฑ์ - การเลือกทำเล / การจำหน่าย - คุณธรรมในการประกอบอาชีพ	- วิทยากรบรรยาย เทคนิคการทำบรรจุ ภัณฑ์เพื่อให้เกิด เอกลักษณ์และเป็น ที่สนใจของผู้ซื้อ มากขึ้น รวมถึง สอดแทรกคุณธรรม ในการประกอบ อาชีพ	๓ ชั่วโมง	
					๕ ชั่วโมง	๓๐ ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การทำผลิตภัณฑ์จากหนัง(ครอบสบอดีชาย, กระเป๋า สตางค์แบบพับ, กระเป๋าตางค์แบบยาว)

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิบัตร ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การเทียบโอน

-